



มรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ เทวสถานปรางค์แขก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโกศาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย รศ.ดร.กวี ศิริโกศาภิรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และครอบครัว เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ข้าราชการและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่



สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมการเขียนโครงสร้างองค์กรตามเกณฑ์ EdPEX

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ผู้อำนวยการกองและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถเขียนโครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP) การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) และสามารถจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 24 และ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบการบรรยาย การแบ่งกลุ่มเพื่อเขียนโครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP) รวมถึงการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการเขียนโครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP)



เทพสตรีรังบัวแก้ว

ฉบับที่ 531 ปีที่ 23 วันที่ 1 - 31 มกราคม พ.ศ.2567



สมรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดมณีชลขันธ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กัณฑ์พัฒน์ กิตติธัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 38 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 38,999 ตัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



สมรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อ.ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



สมรภ.เทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ วัดอัมพวัน (ธ) ต.บางชันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คุณอมรรัตน์ เพชรรุ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับพิธีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดทั้งสิ้น 12 ครั้ง ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2567 โดยในครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ วัดสามัคคีประชาราม ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมพิธีวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 86

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้เชิญเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทานไปวาง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ 86 ในงานนี้ ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วางพานพุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายราชสักการะ



ชมรมภ.เทพสตรี จัดอบรมการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมจำนวนกว่า 50 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การจัดการคุณภาพและความเสี่ยง ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี



สมรภ.เทพสตรี จัดประชุมทางวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ.ศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำหรับการประชุมครั้งนี้มีครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 และ เขต 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 และ เขต 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนกองทุนการศึกษา จากสถานศึกษา 39 แห่ง จำนวน 181 คน เข้าร่วมการประชุม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะเกิดแนวทางในการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กและเกิดแนวทางในการพัฒนาทักษะในศาสตร์วิชาการทางศึกษาและศาสตร์การสอนให้กับครูประจำการทั่วไป และศิษย์เก่า โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการระดมความคิดเห็น

สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุม ประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี / การนำเสนอโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น/ การแบ่งกลุ่มตามสาระการเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสื่อ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์



สมรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานและร่วมแถลงข่าวการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก(สมัย) อาคารพุทธวิชาลัย และห้องประชุมสมันตเนตร ชั้น 8 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานและร่วมแถลงข่าวการจัดการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่องาน "พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนิสิต นักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของเครือข่าย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ทางวิชาการ ผลการวิจัยสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและด้าน Soft Power ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รศ.เปรี๊ยะ กิจรัตน์ภร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานการแถลงข่าว



ผู้บริหาร มรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 7 และ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 7 และ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นงานเลี้ยงต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพิธีส่งมอบงานประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้แก่ รศ.มาลินี จุฑาปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ คนใหม่ โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร และ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ร่วมมอบแจกันดอกไม้ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพื่อแสดงความยินดีแก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้

ส่วนในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างที่กข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Appropriate Technology Rajabhat (App Tech Rajabhat) / การพิจารณาการถอดบทเรียนเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเฝ้าระวังอาชญากรรมในพื้นที่ (DSI STATION) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ



ศูนย์ภาษาจัดอบรมการใช้ Digital Tools to Enhance Learners' Soft Skills for Effective Business Correspondence

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการใช้ Digital Tools to Enhance Learners' Soft Skills for Effective Business Correspondence ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการอบรมจำนวน 20 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้รับการอบรมจะเกิดการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล และเกิดเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก Asst.Prof. Dr.Marcin Wardaszko หัวหน้าภาควิชาวิจัยเชิงปริมาณ และข้อมูลสารสนเทศ Kozminski University ประเทศโปแลนด์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 10 และ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมมรดงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ สวนราชานุสรณ์ อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์แต่งไทย "นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทยทั้งเมือง" กับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2567 มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถาน เขต อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมกิจกรรมนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทย สร้างวินัยกฎจราจร เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ บริเวณทางม้าลายด้านข้างอาคารรัตนเทพสตรี อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมนุ่งโจง ห่มสไบ แต่งชุดไทย สร้างวินัยกฎจราจร เนื่องในวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2567 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลาย และเพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท ตลอดจนส่งเสริมและสร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทาสีฟุตบอล ทาสีทางม้าลายและโรยผงลูกแก้ว เพื่อให้เกิดการสะท้อนแสงเป็นจุดสังเกตในเวลากลางคืน พร้อมกันนี้จังหวัดลพบุรีได้มอบหมวกกันน็อคให้แก่นักเรียน นักศึกษา จำนวน 40 ใบ



ชมรมภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, บุคลากรกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิศาสตร์ ภาคกลาง ต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภาผู้แทนราษฎร ในรูปแบบการประชุมแบบ Hybrid Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง เข้านำเสนอการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ



สมรภ.เทพสตรี ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกีฬา มรภ.เขตภูมิภาคกลาง ครั้งที่ 32 และกิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิภาคกลาง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคกลาง ครั้งที่ 32 และกิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิภาคกลาง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา โดยการแข่งขันทกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาคกลางครั้งที่ 32 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนกิจกรรมค่ายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิภาคกลาง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ พื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐิติพร พิษณุกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม



สมการประชุม คกก.ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2567 (ITA 2024) ครั้งที่ 1/67

อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พ.ศ. 2567 (ITA 2024) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาปฏิทินการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2567



สมรภ.เทพสตรี ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คุณศุภคร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์" ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสำหรับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มีนักกีฬาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 109 สถาบัน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 18,000 คน สำหรับการแข่งขันทกีฬานี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬาให้พัฒนายิ่งขึ้น และเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมปลุกดันหางนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สำหรับการแข่งขันทกีฬานี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 9 วัน คือระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่ แบดมินตัน, วอลเลย์บอล, เปตอง, ยูโด, มวยสากลสมัครเล่น และกรีฑา โดยผลสรุปการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นายพลสวัสดิ์ มากบุญ และนายพงศ์สรวิศ ม่วงสิงห์ นักกีฬามหาวิทยาลัยฯคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากกีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ ส่วนการแข่งขันยูโด รุ่นน้ำหนักเกิน 81 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 90 กิโลกรัม บุคคลชาย นายพัฒนาพงษ์ จันมน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) มาครอง



การประกวดดาว - เดือน ดาวประกายฟ้า TRU AMBASSADOR 2023 "ศรีล้านนา"

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กัญญา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดดาว - เดือน และดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (TRU AMBASSADOR 2023) "ศรีล้านนา" ซึ่งจัดโดยสภานักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานมหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีไหวพริบปฏิภาณ มีบุคลิกภาพที่ดี มีจิตอาสาช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความสามารถกล้าแสดงออก ในการทำหน้าที่เผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมนักศึกษาของสภานักศึกษาภาคปกติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณสุภารัตน์ สีนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผศ.วันดี ภาคำ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คุณทศพล ชุ่มทรัพย์ ผู้บริหารร้านเพชรศรีจันทร์ Diamond และ คุณสกุลณัฐชัย กี่รติจินดา ผู้บริหารบริษัทโคตรย่าไทยแลนด์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับการผลการประกวด รางวัล Mr. TRU AMBASSADOR 2023 (เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ นายฐิติชัย ลานเจริญ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / รางวัล Miss TRU AMBASSADOR 2023 (ดาว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ น.ส.กฤษณิชาณ์ นวลทิม นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และรางวัล Miss Trans TRU AMBASSADOR 2023 (ดาวประกายฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี) ได้แก่ นายพูนทรัพย์ จงกลาน นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



สรุปกิจกรรมประจำเดือน
เดือนมกราคม 2567



TRU Channel

จัดทำโดย

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ 036-427485 URL : <https://www.tru.ac.th>